

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานร่วมรับผิดชอบของสภาอากาศไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559)

ยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการ	ผลผลิต	หน่วยงาน เจ้าภาพ	หน่วยงาน ร่วมรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการ ทางการแพทย์ และสาธารณสุข	เป้าหมายการให้บริการที่ 1 การบริการและผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐาน	<b>ผลผลิตที่ 1</b> การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	1. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ 2. โรงพยาบาล สมเด็จเจ้า	1. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 3. สถานเสาวภา 4. สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิราฯ 5. สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 6. สำนักงานอากาศชาติ
		<b>ผลผลิตที่ 2</b> การบริการชีววัตถุและ ยาปราศจากเชื้อ มีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ป่วยและปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล	สถานเสาวภา	-
		<b>ผลผลิตที่ 3</b> ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะ และเนื้อเยื่อจากศูนย์ดวงตา แห่งชาติ และศูนย์รับบริจาค อวัยวะแห่งชาติ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล	1. ศูนย์ดวงตา 2. ศูนย์รับ บริจาคอวัยวะ	-
		<b>ผลผลิตที่ 4</b> พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และ ผู้ช่วยพยาบาล	สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิราฯ	1. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้า 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
		<b>ผลผลิตที่ 5</b> แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข	โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์	1. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้า 2. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการ	ผลผลิต	หน่วยงาน เจ้าภาพ	หน่วยงาน ร่วมรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ ขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาและ เซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต	เป้าหมายการให้บริการที่ 2 ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอ เพื่อการรักษา	ผลผลิตที่ 6 โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศ และ มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานสากล	ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	เป้าหมายการให้บริการที่ 3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ	ผลผลิตที่ 7 สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	สำนักงาน บรรเทาทุกข์ฯ	1. สำนักงานบริหารกิจการ เหล่ากาชาด 2. สำนักงานอาสาชาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เป้าหมายการให้บริการที่ 4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ผลผลิตที่ 8 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ ของสภากาชาดไทย	สำนักงาน อาสาชาด	1. สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิราฯ 2. สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 3. สำนักงานยูวกาชาด 4. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ 5. ศูนย์ฝึกอบรม ปฐมพยาบาลฯ 6. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า 7. สำนักงานบริหาร กิจการเหล่ากาชาด 8. สำนักงานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ อาสาสมัครแบบ บูรณาการ	เป้าหมายการให้บริการที่ 5 สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำ ด้านอาสาสมัครของประเทศ	ผลผลิตที่ 9 ระบบบริหารจัดการ อาสาสมัครแบบบูรณาการ	สำนักงาน อาสาชาด	1. สำนักงานบริหารกิจการ เหล่ากาชาด 2. สำนักงานยูวกาชาด 3. สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการ	ผลผลิต	หน่วยงาน เจ้าภาพ	หน่วยงาน ร่วมรับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ แบบบูรณาการ เชิงรุก	<b>เป้าหมายการให้บริการที่ 6</b> มีการบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกันและ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา	<b>ผลผลิตที่ 10</b> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการ ของสภาวิชาชีพไทย	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	-
		<b>ผลผลิตที่ 11</b> ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักงานการคลัง	1. สำนักงานบริหาร - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 2. สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3. สำนักงานกลาง 4. สำนักงานจัดหารายได้ 5. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 6. สำนักงานบริหารกิจการ เหล่าวิชาชีพ 7. สำนักงานตรวจสอบ 8. สำนักงานบริหาร ระบบกายภาพ
		<b>ผลผลิตที่ 12</b> การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของสภาวิชาชีพไทย เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายทั่วถึงและ อย่างรวดเร็ว	สำนักสารนิเทศ และสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร	สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร